

องค์กรครูจี้รื้อคำสั่ง คสช.ปลุกชีพ 3บอร์ด

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2559

ส.อ.ค.ท.พบ “ดาวพงษ์”วอนเสนอ“บู้กตุ๋”แก้คำสั่ง
คสช.ปลุกชีพบอร์ดครูสภา-สกสค.องค์การคาช
โดยมีกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้คนทำงานเต็มเวลา
ไม่เกิดสูญญากาศ

วันนี้ (17 พ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการหารือร่วมกับสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย (ส.อ.ค.ท.) ว่า ส.อ.ค.ท.ได้มายื่นขอเสนอขอให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา
44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพื่อแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2558
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครูสภา
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
และกรรมการบริหารองค์การคาช ของ สกสค.เนื่องจากอยากให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ
โดยมีกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน อยู่ในบอร์ดใหม่ทั้ง 3ชุดด้วย ซึ่งตนเข้าใจและมอบหมายให้ ดร.ชัยยศ
อิมสุวรรณ์ รองปลัด ศธ.ไปรวบรวมข้อมูล ว่า องค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด จะต้องมีความเหมาะสม
และมาจากคณะไหนบ้าง แต่ที่แน่ๆจะต้องมีคณะบุคคลที่มาจากครุรวมด้วยแน่นอน

“ผมยังได้ฝากให้ ส.อ.ค.ท.ไปทำความเข้าใจให้ครูทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายต่างๆของ
ศธ.และรัฐบาลด้วย เวลาที่มีวันอยู่ไปเชื่อว่าไม่มีไฟทั้งหมด
ขอให้ครูหยุดคิดและทำความเข้าใจอย่างมีสติ” รรมว.ศธ.กล่าว

ด้าน ดร.องค์กร อมรรสิริพันธ์ ประธาน ส.อ.ค.ท. กล่าวว่า 1 ปี หลังจากมีคำสั่ง
คสช.ในการยุบคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดออกมา ศธ.ก็ได้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆจนเกิดความชัดเจนแล้ว
ดังนั้น จึงอยากให้การดำเนินงานของบอร์ดทั้ง 3 ชุดเขาสู่สภาวะปกติ เพื่อจะได้มีคนทำงานอย่างเต็มเวลา
เพราะทุกวันนี้เหมือนเกิดสูญญากาศในการทำงาน นอกจากนี้ยังเสนอให้
รมว.ศธ.ตรวจสอบการทุจริตเงินกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ของ สกสค.จังหวัด ด้วย
เพราะญาติผู้เสียชีวิตแต่ละรายจะต้องได้รับเงินตามเงื่อนไขในระยะเวลาและยอดรวมของจำนวนเงิน เช่น
เมื่อครูเสียชีวิตญาติจะต้องได้เงิน 900,000 บาท แต่ในทางปฏิบัติมีการจ่ายเงินค่าทำศพมาก่อนเพียง 200,000 บาท
ส่วนที่เหลืออีก 700,000 บาท มีการสงวนเงินให้ญาติลาซาโดยใช้เวลาถึง 6 เดือน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน
ซึ่งมีข้อมูลหลายจังหวัด และตนได้นำข้อมูลส่งให้ รมว.ศธ.แล้ว.

ที่มาภาพและข่าวจาก [เดลินิวส์วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.](#)